



## บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก - หน้า 2

ความสำเร็จของลูกโสสะ - หน้า 4

เรื่องเล่าคนทำงาน - หน้า 5



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

SOS Children's Villages Thailand

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ  
ประจำทุกหกเดือน ฉบับที่ 28 / มีนาคม 2567

## “น้องเจน” เด็กหญิงตัวน้อยที่รักในงานศิลปะ



น้องเจน เด็กหญิงในวัย 9 ปี ที่มีนิสัยร่าเริง สดใส และกล้าแสดงออก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโสสะ กูเกิดในวัยเพียงแค่ 4 เดือน ปัจจุบัน น้องเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการวาดรูปได้อย่างสวยงาม และมีความฝันอยากเป็น “จิตรกร”

หนึ่งในผลงานของเด็กหญิง เป็นภาพวาดหมู่บ้านเด็กโสสะ ที่อาศัยอยู่ มีคุณแม่ พี่น้อง และมีเพื่อนๆ ในหมู่บ้าน โดยน้องเจนถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ บนกระดาษเอสี่ พร้อมทั้งชื่อให้ภาพอันอบอุ่นนี้ว่า “ครอบครัวของฉัน”

น้องเจนพูดด้วยน้ำเสียงสดใสในขณะที่กำลังวาดรูป “จุดเริ่มต้นความฝันของหนู มาจากการที่เห็นพี่ๆ ในบ้านวาดรูป ซึ่งตนเองเป็นคนที่ชอบวาดรูปและชอบเรียนวิชาศิลปะตั้งแต่เด็ก เลยเกิดความสนใจ และอยากจะพัฒนาฝีมือตนเอง จึงบอกกับคุณแม่ และพี่ๆ ในบ้านว่า โตขึ้นหนูจะสร้างรายได้จากภาพวาดของหนูเอง ซึ่งคุณแม่และทุกคนในบ้านก็พร้อมสนับสนุน และมักจะชอบมาดูด้วยเสมอ”

“เวลาที่หนูวาดภาพ ทุกคนในบ้านชมว่า หนูวาดภาพสวย แม่เองก็มักชมว่าหนูคือจิตรกรมือหนึ่งของบ้านเรา มันทำให้หนูรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคนอื่นชอบและมีความสุขกับภาพที่หนูวาดค่ะ”

“นอกจากหนูจะชอบวาดรูปแล้วหนูยังมีความสามารถในการเต้นและรำนานาฏศิลป์ได้ด้วยนะคะ” ทุกครั้งที่โรงเรียนหรือหมู่บ้านมีกิจกรรม น้องเจนจะได้เป็นตัวแทนอยู่เสมอว่าแล้วน้องเจนก็รีบวิ่งไปชวนเพื่อนเต้นประกอบเพลงพร้อมกับฮัมเพลงด้วยท่าทางที่สดใสร่าเริง



แม้ว่าน้องเจนจะเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรม แต่ในเรื่องของการเรียนน้องก็สามารถแบ่งเวลาในการเรียนได้เป็นอย่างดี

“หนูสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.38 เลยนะคะ” น้องเจนพูดด้วยเสียงดังฟังชัด พร้อมกับแย้มยิ้มอย่างภาคภูมิใจ “ทุกเย็นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ หนูจะรีบทำการบ้านให้เสร็จ วิชาไหนที่ทำไม่ได้ ก็จะคอยปรึกษาพี่ๆ ในบ้านอยู่เสมอค่ะ”

ในบทสนทนาระหว่างเรากับน้องเจน จะได้ยินคำว่า “คุณแม่” อยู่บ่อยครั้ง เราเลยเชิญ “คุณแม่โสสะ” ผู้ขับเคลื่อนฝันของเด็กหญิงตัวเล็กๆ คนนี้มาร่วมพูดคุย

“แม่อยากให้น้องมีความสุขกับสิ่งที่เขาชอบ เพราะเขาจะได้ไม่รู้สึกกดดัน แม่มองว่า สิ่งที่เขาชอบ เป็นเรื่องที่พิเศษ เรามีหน้าที่สนับสนุนจากสิ่งที่เขาเลือก เพื่อเป็นบันไดในการก้าวไปเป็น ‘จิตรกร’ ในอนาคต”

ทั้งนี้ คุณแม่เล่าว่า “ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บ้านเราจะมีกิจกรรมที่ชอบทำร่วมกัน คือการทำขนมบัวลอย เด็กๆ ในบ้านชอบมาก โดยเฉพาะน้องเจน เพราะการคลึงแป้งเป็นลูกกลมๆ เป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อทำขนมบัวลอย เป็นการส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และยังเป็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย” ถึงแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆ ระหว่างบทสนทนา แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความอึ้งอัมในหัวใจ และความสุขที่น้องเจน และครอบครัวได้รับ

“หนูขอขอบพระคุณมูลนิธิเด็กโสสะฯ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนให้พวกเราใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในวันนี้ หนูหวังว่า ท่านจะได้เห็นสิ่งที่ท่านช่วยเหลือหลอมพวกเรามาได้สูญเปล่า และทุกๆ เส้นทางชีวิตที่หนูเลือกเดิน ก็จะทำมันให้เต็มที่เสมอค่ะ”

ในอนาคต เราอาจจะได้เห็น “จิตรกรตัวน้อย” ที่ก้าวเข้าสู่แวดวงการทำงานศิลปะระดับโลก ขอให้ทุกท่านเชื่อในความฝันของตนเอง เพราะมันคือแรงผลักดันที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราวาดไว้ 🏠

หมายเหตุ : ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก





## หนึ่งในความสำเร็จลูกโสสะ

**น้องผักบุง นายชวิน ตื่นแข็ง** ปัจจุบัน อายุ 31 ปี ทำงานเป็นอาจารย์ ระดับชั้น ปวช. สาขาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง หนึ่งในความภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู เล่าถึงชีวิตในวัยเด็กที่ได้เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู

“ผมเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะตั้งแต่อายุ 1 ขวบ โดยมีคุณแม่พรทิพย์ เสนานิกรม เป็นผู้ดูแลบ้าน 10 ในบ้านมีพี่น้องประมาณ 10 คน ผมเป็นน้องเล็กสุดของบ้าน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพิบูลย์ประชาบาล จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์”

“หลังจบชั้นมัธยมต้น ด้วยความสนใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า จึงตัดสินใจเข้าเรียนต่อวิทยาลัยการอาชีพ พระสมุทรเจดีย์ (เทคนิคไฟฟ้า) สาขาไฟฟ้า จนจบการศึกษาชั้น ปวช. และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทคโนโลยีสาขาไฟฟ้าครับ”

### มาเป็นข้าราชการครูได้อย่างไร?

น้องผักบุงกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “ผมเห็นประกาศรับสมัครครูของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และตัดสินใจสมัครอย่างไม่ลังเล เพราะมีความตั้งใจอยากนำความรู้ที่ตนเองมี นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด” จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น การเดินทางของความมุ่งมั่นของครูผักบุงจึงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ในหน้าที่อาจารย์ของนักเรียนอาชีวะ ระดับปวช.สาขาไฟฟ้า

“วันแรกที่สอน ตื่นเต้นมากครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งสอนยิ่งสนุก เพราะได้นำเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาปรับใช้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น สำหรับความภาคภูมิใจในการทำงานของผม คือ การได้เห็นลูกศิษย์มีคุณภาพ เติบโตเป็นคนดีของสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

“มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ค่าเรียนพิเศษ ค่าอาหาร ค่าหอพักต่างๆ ให้ทั้งหมด สำหรับผม สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนนั้น เป็นเงินที่มีมูลค่ามาก ผมซาบซึ้งใจจริงๆ ครับ ถึงแม้ผมจะเป็นเด็กกำพร้า แต่ผมไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลย เพราะผมมีแม่ มีพี่น้องที่ดูแลกัน ได้รับความรัก ความอบอุ่น เป็นสิ่งที่ปรึกษา ด้านการเรียน และปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ผมรู้สึกว่าเป็นเด็กที่โชคดีมากที่ได้รับโอกาสตรงนี้ได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ ได้มีครอบครัว ได้รับการศึกษา และในช่วงปิดเทอมทางมูลนิธิฯ ก็มีจัดให้เด็กๆ ได้ไปทัศนศึกษา ซึ่งสร้างความทรงจำในวัยเด็กที่ดีให้กับผม และครอบครัวแห่งนี้ ดูแลผมตั้งแต่เด็ก ตอนเป็นนักเรียน เข้าสู่วัยรุ่น จนจบการศึกษา”

น้องผักบุงกลับไปเยี่ยมน้องๆ บ้าง ถ้ามีโอกาส และคอยโทรหาคุณแม่อยู่เสมอๆ นอกจากนี้น้องผักบุงยังได้ให้คำแนะนำกับน้องๆ ในตอนที่กลับบ้านมาหาแม่และน้อง โดยเฉพาะแนวคิดด้านการศึกษา เพื่อให้พี่น้องคนหาตัวเอง ตั้งเป้าหมายของตน และทำตามความฝัน ถ้าเจออุปสรรค ก็อย่าท้อ ให้ฝ่าฟันไปให้ได้ ล้มได้ก็ให้ลุกให้ไว แม่ผัดพลาด แต่ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ยังเริ่มใหม่ได้ ถ้าใจสู้ “ขอขอบพระคุณคุณแม่ โสสะทุกท่าน ที่เสียสละตนเองมาดูแลเด็กๆ ทุกคนที่ขาดพ่อแม่ และอบรมสั่งสอนพวกผมให้ได้มีอนาคตที่สดใส และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อย และทำทุกอย่างเพื่อเด็กๆ ในมูลนิธิฯ ตัวอย่างเช่นผม เด็กอีกคนที่ได้มีครอบครัวอบอุ่น และเติบโตจนพึ่งพาตนเองได้”

“ทุกครั้งที่เจอคุณของมูลนิธิฯ ออกไปตั้งรับบริจาค ผมเองก็ได้บริจาค 200 หรือ 300 บาท ตามความเหมาะสมในตอนนั้น เพราะครั้งหนึ่งผมได้โอกาสจากเงินสนับสนุนโดยผู้บริจาคทุกท่าน ถึงวันนี้ ผมมีโอกาสแล้ว ผมเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่พี่น้อง บ้างครับ”

น้องผักบุงยังฝากขอบคุณมาถึงผู้บริจาคทุกท่านด้วยว่า “ผมขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุกท่าน ที่สนับสนุน ให้โอกาสผมและน้องๆ ได้รับการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ จนสามารถมีอาชีพ เป็นบุคลากรของสังคม ดูแลตนเองได้ ขอขอบคุณจากใจจริงที่สนับสนุนผมและน้องๆ ทุกคนในมูลนิธิฯ ครับ”

“ปัจจุบันนี้ นับเป็นก้าวแรกของการประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งผมยังมีความคาดหวังในชีวิตยาวไกล ที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนนำไปใช้ เพื่อพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้ในอนาคต” 🏠

## หัวใจยิ้มได้ ด้วย “การให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน



เจ้าหน้าที่โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชน หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ **เมย์ รัสนรินทร์ ศุภศิริพร้อมสุข** ทำงานมาแล้ว 6 ปี เราได้นั่งพูดคุยกับเธอ พร้อมสัมภาษณ์ถึงความเป็นคนใจเย็น ไร่แรง และมีพลังบวกส่งต่อมาให้อย่างเต็มเปี่ยมตลอดบทสนทนา

### เริ่มต้นเข้ามาทำงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ได้อย่างไร?

เมย์ขับรถผ่านหมู่บ้าน เห็นป้ายประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การศึกษา ตอนนั้นกำลังหางานอยู่ จึงขับรถเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูล โดยที่ยังไม่รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะฯ เลย และตกลงใจสมัคร พร้อมสอบสัมภาษณ์ ทำข้อสอบทิ้งเอาไว้ หลังจากนั้นผ่านไป 1 ปี หมู่บ้านเด็กโสสะได้โทรกลับมาถามว่า ยังสนใจทำงานที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู่ไหม โดยตำแหน่งงานที่เปิดรับ คือ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชน ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำงานกับภาครัฐ รัฐภูมิหน่วยที่ 56 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนเหมือนกัน โครงการคลินิกครอบครัวให้การช่วยเหลือชุมชน โดยคัดเลือกครอบครัวที่ยากจน มาทำอาชีพเสริมในระยะสั้นๆ คล้ายๆ ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน โครงการระยะกลางติดตาม 3-5 ปี คิดว่า เราน่าจะทำได้ จึงตอบตกลงทำงานนี้

### ความรู้สึกเป็นอย่างไร หลังจากทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆ ในหมู่บ้าน และในชุมชนละแวกใกล้เคียง?


ทำงานกับเด็ก ทำให้เป็นคนใจเย็น เพราะได้อยู่กับเด็ก และซึมซับความโอบอ้อมอารีของเด็กมาเพิ่มให้กับเรา ยิ่งการที่ได้ทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือคนในชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ที่เราปลาบปลื้ม คือ ชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือ เขายิ้มได้ เขามีอาชีพเสริม มีเงินของโครงการที่มอบให้ไปต่อยอดเป็นอาชีพให้กับเขา คำจำกัดความของเมย์ก็คือ “หัวใจยิ้มได้” คือ รู้สึก

อัมเมอหัวใจ การที่หัวใจยิ้มได้ มันต้องสัมผัสได้ด้วยตนเอง การให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน มันเป็นอย่างนี้ค่ะ ทำงานมา 6 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ FSP ของหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่ หาดใหญ่ หนองคาย เชียงราย และเหลือที่ภูเก็ต

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน (FSP) ของหาดใหญ่ ประมาณ 800 ครอบครัว สมาชิก 2,600 กว่าคน โดยมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการเลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์ โครงการทำขนมโซบะ ขนมคุกกี้ โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หลังจากเข้าร่วมโครงการทำให้หลายครอบครัวขยับขยายโอกาสในทางอาชีพ จากงานที่สร้างรายได้เสริม กลับกลายมาเป็นรายได้หลักของครอบครัว ทำให้ครอบครัวได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

### ความภูมิใจที่ได้ทำงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่?

สิ่งที่ภาคภูมิใจ นอกจากได้ช่วยเหลือน้องๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะแล้ว คือการได้ช่วยเหลือชุมชน ได้ส่งเสริมให้พวกเขาทำอาชีพ มีรายได้ เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้เด็กได้เติบโตกับครอบครัวของเขา ลดความเสี่ยงในการทอดทิ้งเด็กในอนาคต อีกทั้งน้องๆ ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียน ประถม ยังได้เรียนหนังสือจากครูอนุบาลในหมู่บ้านเด็กโสสะอีกด้วย

ทุกวันนี้ เมย์ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากจะบอกว่า ไม่เหน็ดเหนื่อย คงเป็นไปไม่ได้ แต่ทุกครั้งก็ไปทำงาน แรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง คือ เธอทำทุกวันด้วยหัวใจ เพื่อรอยยิ้มของเด็กๆ ผู้คนในชุมชน และชีวิตที่มีโอกาสมากขึ้นของทุกคนที่เกี่ยวข้องในทุกโครงการของหมู่บ้านเด็กโสสะ 

## หนึ่งเสียงจากผู้บริหารของเรา คุณรัญญวรรณ แจ่มจรัส



สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ  
โทร. 02-380-1177 ext. 119  
คุณกานุพงศ์ ยังเจริญยั้ง  
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

## กิจกรรมประกันชีวิต เพื่อน้องโสสะ... ส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงวัยทำงาน และยังสามารถมอบผลประโยชน์ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กที่ขาดโอกาสให้เติบโตด้วยความรักอย่างมีคุณภาพต่อไป โดย

- เข้าร่วม “โครงการกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อน้องโสสะ... ส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป”
- หากท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันอยู่แล้ว ทางมูลนิธิฯ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเพื่อปรับ/เพิ่ม ผู้รับผลประโยชน์ในนามมูลนิธิเด็กโสสะฯ

“การดำเนินการเรื่องเอกสารกรมธรรม์ไม่ยุ่งยาก ทางบริษัทประกันได้ดำเนินการให้เรียบร้อย คิดถึงว่าในอนาคตหากเราไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราทำไว้จะยังเกิดประโยชน์กับเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ อยากรู้ให้ท่านที่สนใจได้ลองพิจารณาเพื่อมอบให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์โดยทางมูลนิธิฯ จะยังคงส่งข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กๆ มาให้เราทราบโดยตลอดค่ะ”

“เด็กเหล่านี้เขาต้องการความช่วยเหลือมากจากคนในสังคม เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีกำลังสามารถช่วยเหลือก็ถือคุณ ท่านสามารถคิดถึงมูลนิธิเด็กโสสะฯ เงินเหล่านี้ก็จะไปเป็นประโยชน์กับเด็กๆ เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะ”

คุณรัญญวรรณ แจ่มจรัส

ผู้บริหาร “กรมธรรม์ประกันชีวิต”

ให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ 100%  
ตั้งแต่ปี 2563

## ร่วมสนับสนุนของที่ระลึก เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ในครอบครัวโสสะ

ทุกการสนับสนุนของที่ระลึก  
รายได้จะถูกนำไปช่วยเหลือน้องๆ  
ในครอบครัวโสสะ โดยใบเสร็จ  
สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่น  
เดียวกับเงินบริจาค



สนับสนุน  
ของที่ระลึกผ่าน  
หน้าเว็บไซต์

SCAN ME



ผ้าขนหนูนาโน  
ทะยาน และ สู่ฝัน  
ราคา 109 บาท



ผ้าขนหนูนาโน Under  
the Sea และ Rabbit  
ราคา 109 บาท



หน้ากากผ้า Keep Clean  
ราคา 79 บาท

## แค่ “แบ่งปันด้วยใจ” ก็เป็นสุข



ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2558 คุณอรรรพ แก้วปทุมทิพย์ ได้บังเอิญพบน้องๆ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งตั้งบูธอยู่ในห้างสรรพสินค้า แม่ตอนแรกตัวคุณอรรรพเองจะไม่เคยได้ยินชื่อมูลนิธิฯ มาก่อน แต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบ และความตั้งใจของน้องๆ ที่เชิญชวนให้ช่วยเหลือเด็กฯ จึงรู้สึกสนใจ อยากให้ความช่วยเหลือ และเริ่มต้นการแบ่งปันด้วยใจ จากวันแรกนั้น ผ่านเวลามาถึง 9 ปี ต่อเนื่องแล้ว จนถึงปัจจุบัน

### เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจบริจาคกับมูลนิธิฯ คืออะไร?

โดยปกติ เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว บริจาคให้ความช่วยเหลือกับหลายๆ แห่ง เมื่อน้องๆ เข้ามาเชิญชวน ไม่ได้คิดมากอะไร คิดแค่อยากให้อะไร อยากช่วยเหลือเด็กฯ จึงตัดสินใจให้การบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านการตัดบัตรเครดิตกับมูลนิธิฯ โดยแรกๆ ให้ไปทีละเล็กละน้อย ตามกำลังที่สามารถช่วยได้ และเมื่อพอมามากขึ้น ก็ได้เพิ่มยอดการบริจาคมาตลอด

### ความรู้สึกหลังจากได้ร่วมบริจาคและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ปกติจะได้รับข่าวสารจากมูลนิธิฯ ส่งมา ได้อ่าน ได้ดู เห็นเรื่องราวของเด็กๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือ รู้สึกดีใจ ไม่ใช่แค่กับตัวเอง แต่ดีใจกับเด็กๆ ที่เขาได้เติบโตมาสมบูรณ์ มีอนาคตที่ดี ชอบที่ได้เห็นเด็กๆ มีความสุข มีรอยยิ้มสดใส คิดว่าอยากจะช่วยเหลือต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ トラบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่

### สิ่งที่ยากแบ่งปัน หรือเรื่องราวที่อยากบอก

เรารู้ว่า ปัจจัยหลักของมูลนิธิฯ คือการหาเงินทุนไปใช้เลี้ยงดูเด็กฯ ไม่ได้ต้องการทำอะไร โดยส่วนตัวคิดว่า แม่เราจะไม่ได้อำรวย แต่เมื่อมีกำลังพอที่จะแบ่งปันให้ได้ ก็อยากจะช่วยเท่าที่ทำได้ ในอนาคต หากมีกำลังทรัพย์มากกว่านี้ อยากจะช่วยเพิ่มมากขึ้นอีก และถ้าเราสามารถจุดประกายให้คนอื่นอยากหันมาช่วยเหลือเด็กฯ ได้ ก็คงจะดี อยากให้มีคนคิดแบบเราเยอะๆ 🏠

## ส่งต่อการให้ เพื่ออนาคตที่ดี ของเด็กและ สังคมไทย



จากกระดาษเพียง 1 ใบ ที่แนบมากับจดหมายบัตรเครดิต “เปลี่ยนแปลงอนาคตเด็กมากมายร้อยชีวิตให้ดีขึ้นได้” แน่แน่นอนว่าเพียงกระดาษธรรมดา คงเป็นไปไม่ได้ หาก คุณสินี สังข์ขาว ภรรยาของ คุณสินี ไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณา และตัดสินใจ ร่วมมอบโอกาสให้กับน้องๆ มาจนถึงวันนี้

“เราได้รับแผ่นพับประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ แนบมากับจดหมายบัตรเครดิต ได้อ่านรายละเอียด และโดยส่วนตัวเคยได้ยินชื่อมูลนิธิเด็กโสสะฯ มาก่อนอยู่แล้ว เห็นว่า มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เชื่อว่า เงินที่ได้บริจาคไปนั้น จะสามารถเข้าถึงเด็กๆ และถูกนำไปช่วยเหลือเด็กฯ ได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรา จึงได้ตัดสินใจตอบรับการบริจาคแบบต่อเนื่องผ่านการตัดบัตรเครดิต จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 6 ปีแล้วค่ะ”

“รู้สึกดีใจ รู้สึกว่า ดีที่มีมูลนิธิฯ นี้ช่วยให้อนาคตกับเด็ก เมื่อเด็กฯ ได้รับการช่วยเหลือ จนสามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพในสังคมแล้ว เขาจะกลับมาเป็นผู้ให้ต่ออีกให้ต่อกับน้องๆ ที่นี้ เหมือนเป็นการให้ส่งต่อต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด และยังส่งผลดีทั้งหมดในภาพรวม ทั้งชีวิตตัวเอง และดีต่อสังคมเราด้วย”

การแบ่งปันด้วยใจของคุณสินี ไม่เพียงส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของเด็กเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงสังคมไทยของเราทุกคน เพราะมากกว่ามูลค่า สิ่งสำคัญ คือ “คุณค่า” ทั้งต่อจิตใจของผู้ให้และผู้รับ อีกทั้งเป็นการร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปในอนาคต

“อยากให้คุณช่วยกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กฯ จะได้รับการดูแลตลอดไป ส่วนคนที่ยังไม่เคยบริจาคแล้วมาเห็นเอกสารนี้ อยากให้เห็นว่า เงินบริจาคที่มูลนิธิฯ ได้รับไป จะเข้าถึงการดูแลเด็กจริงๆ เราเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการที่น้องๆ เติบโตขึ้น และอยากบอกกับน้องๆ โสสะทุกคน เหมือนกับที่เขาชอบพูดกันว่า บางทีคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกเป็นได้ เมื่อน้องๆ ได้มาอยู่ตรงนี้ ได้โอกาสที่ดี ได้มีครอบครัวใหม่ อยากให้น้องๆ ใช้โอกาสนั้นพัฒนาชีวิตตนเองต่อไปในทิศทางที่ดี และจะได้กลับมาเป็นผู้ให้ เพื่อแบ่งปัน ดูแลน้องๆ คนต่อไปของที่นี่อีกค่ะ” 🏠



### เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา

ในปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ถูกละเลย ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น พวกเขาประสบกับปัญหาความยากจน การถูกทอดทิ้ง และเผชิญกับปัญหาความรุนแรง มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และได้ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่งพิง และเด็กในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมของตนเองได้ มาตั้งแต่ปี 2514 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเด็กเป็นสำคัญ เด็กทุกคนจะถูกเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวทดแทน ให้เติบโตและมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม

นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ ความคิดเห็น และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และไม่ก่อปัญหาความรุนแรง อีกทั้งมุ่งดำเนินงานผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่สาธารณชน ในการยุติความรุนแรงต่อเด็กๆ ทุกคน

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ช่วยมอบโอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นพลังผลักดันให้เด็กๆ กว่า 700 ชีวิตในครอบครัวโสสะ ได้เติบโตขึ้นด้วยความรัก สามารถก้าวเดินไปอย่างมั่นคง และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย

ขอแสดงความนับถือ

นายรนา เตรตันชัย

เลขาธิการ / กรรมการผู้อำนวยการ  
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ฯ



## ร่วมติดตามเราได้ที่

[www.sosthailand.org](http://www.sosthailand.org)

[www.facebook.com/sosthailand](https://www.facebook.com/sosthailand)

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

@sosthailand\_official

@sosthai

@sosthailand

@sosthailand



สแกนเพื่ออ่านวารสาร

"เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือ ระงับการนำข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิฯ"



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

วารสารสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำทุกหกเดือน ฉบับที่ 28 / มีนาคม 2567 จัดทำโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร  
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2567  
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576